

ศูนย์ทันตกรรมฯสมเด็จพระเทพฯ ตรวจรักษานศ.กัมพูชา ก่อนเรียน



นายเสวไร จุมเนียะ ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ เขาวชนและการกีฬา กัมพูชา และ พล.อ.อธิติม สุขสมสถาน เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมงานต้อนรับคณะนักศึกษา กัมพูชา ที่ ม.มหาสารคาม.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาหลายต่อหลายครั้ง ทรงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประชาชนชาวกัมพูชา และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาหลายโครงการ หนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“พระองค์ท่านทรงเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน คือการพระราชทานการศึกษาและสุขภาพที่ดีให้กับชาวกัมพูชา การให้ความช่วยเหลือเช่นนี้จึงเปรียบเสมือนของขวัญที่ยั่งยืนสำหรับประชาชนชาวกัมพูชา”

พล.อ.อธิติม สุขสมสถาน เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าว และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านต่างๆ อีกว่า

ด้านสาธารณสุข ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะ ในพื้นที่จังหวัดรัตนคีรี และจังหวัดมณฑลคีรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550

ด้านการศึกษา ได้พระราชทานวิทยาลัยกำปงเจมเตียล เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาการสอนสายวิชาชีพจนถึงระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และจะขยายไปถึงระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้



นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผอ.ม.มหาสารคาม มอบของที่ระลึกแก่นายเสวไร จุมเนียะ ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการฯ กัมพูชา ไปร่วมเปิดโครงการ.



ดร.กมลชาย อุดรพิมพ์ นักชอ บขม.มหาสารคาม ผศ.ดร.พลเดช เขาวรัตน์ และ เกษม มูลจันทร์ ไปร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา กัมพูชาด้วย.



นักศึกษาทีมพู่ชาสวมเสื้อเหลืองนั่งรอเข้ารับบริการด้านทันตกรรมด้วยความตั้งใจ.



นักศึกษาหญิงทีมพู่ชาจัดการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการขอบคุณในงานเลี้ยงต้อนรับ.

พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น สถาบันเทคโนโลยีกำลังคนพิเศษ ในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได้พระราชทานความช่วยเหลือในการจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีกำลังคนพิเศษ ในปี พ.ศ.2559 ด้วย ทั้งสองสถาบันนี้จะเป็นสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพียงสองแห่งที่อยู่ในความดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการเยาวชน และการกีฬา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อให้เยาวชนกัมพูชาได้รับการศึกษาในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2561 รวม 13 รุ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 1,590 คน

สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ มีจำนวนนักเรียนทุนพระราชทานรวม 243 ทุน แบ่งเป็นระดับ ม.ปลาย 6 คน ปริญญาตรี 176 คน ปริญญาโท 56 คน ปริญญาเอก 5 คน แยกย้ายไปเรียนในสถาบัน การศึกษา 35 แห่งในประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ได้จัดต้อนรับ นักเรียนกัมพูชา จำนวน 142 คน ที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของไทย 28 แห่ง ตาม โครงการเตรียม ความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) ใน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พล.อ.อฉิม สุขสมสถาน พร้อมด้วย นาย เสะโร จุมเนีย ผู้ช่วย รว.ศึกษาธิการเยาวชนและ การกีฬา กัมพูชา นางฉัฐยา จอมพุทรา เลขาธิการ คณะกรรมการบริหาร กองทุนสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ นายเกษม มุลจันทร์ คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้ไป ร่วมงานด้วย

พร้อมกันนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ. มหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ. มหาสารคาม และ ผศ.ดร.พลเดช เขาวรัตน์ คณบดี



ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.มหาสารคาม ให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักศึกษากัมพูชาตาม โครงการพระราชทานความช่วยเหลือฯ.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ นำทีมชมรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ บรรยายภาคในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น นักศึกษา ไทยจัดการแสดงด้านวัฒนธรรมมาต้อนรับ และ นักเรียนกัมพูชาได้จัดชุดการแสดงด้านวัฒนธรรม มาแสดงให้ชมเป็นการขอบคุณด้วย

รุ่งขึ้นวันที่ 26 เม.ย. ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดบริการด้านทันตกรรมตรวจ รักษาฟัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้าง ความดีใจแก่นักเรียนกัมพูชาเป็นอันมาก

นายเสโร จูมเนียะ ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการฯ กัมพูชา ได้ให้โอวาทนักเรียนกัมพูชาขอให้สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานทุนการศึกษา ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในประเทศไทย ขอให้ตั้งใจ ศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศ

นายสน กานโซะพาโน นักเรียนที่ได้รับ พระราชทานทุนเรียนปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม มมหาสารคาม กล่าว ว่า ดีใจและ ภูมิใจที่ได้รับพระราชทานทุน และซาบซึ้งใน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยด้านสุขอนามัย ของนักศึกษาด้วย จะตั้งใจศึกษาและเป็นคนดี นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศตามพระราชประสงค์

ด้าน นางฉัฐยา จอมพุทรา กล่าว ว่า การ จัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้



นายเสโร จูมเนียะ ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการฯ กัมพูชา พล.อ.อริคม สุขสมสถาน และ นางฉัฐยา จอมพุทรา คอยดูแลอย่างใกล้ชิด.

นักเรียนกัมพูชา ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

“มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อนิสิตได้สำเร็จ การศึกษาแล้ว จะได้นำทักษะทางด้านภาษาไทย ไปใช้ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตการอยู่ ในประเทศไทย รวมถึงนำความรู้คิดตัวไปพัฒนา ประเทศของตนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศไทยกับกัมพูชาอีกด้วย” นางฉัฐยา กล่าวย้ำ.

พรเทพนิพัทธ์ พจน์วิวัฒน์
รายงาน